
(3) 

ชื่อวิทยานิพนธ สภาพและปญหาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เขตภาคกลาง  

ผูเขียน  นายเฉลิมพล   และซัน 
สาขาวิชา อิสลามศึกษา 
ปการศึกษา  2549 
 

บทคัดยอ  
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ1) ศึกษาสภาพการดําเนินการเรียนการสอน
อิสลามศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เขตภาคกลาง          
2) เปรียบเทียบสภาพการดําเนินการเรียนการสอนอิสลามศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เขตภาคกลาง  ตามความเห็นของครูที่มีอายุ ระดับการศึกษา
สูงสุด และประสบการณการสอนแตกตางกัน 3) เปรียบเทียบสภาพการดําเนินการเรียนการสอน
อิสลามศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เขตภาคกลาง ตาม
ความเห็นของนักเรียนที่มีเพศ ระดับการศึกษา และการศึกษาศาสนาแตกตางกัน และ 4) ศึกษา
ปญหาและแนวทางการแกไขปญหาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เขตภาคกลาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดแก 1) กลุมตัวอยางที่ใชในการสัมภาษณ คือ 
ผูบริหารโรงเรียน จํานวน 10 คน 2) กลุมตัวอยางที่ใชในการตอบแบบสอบถาม คือ ครูอิสลามศึกษา 
จํานวน 66 คน และ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 355 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บ
ขอมูลคือ แบบสัมภาษณ และแบบสอบถามซึ่งแบงออกเปน 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป
ของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการดําเนินการเรียนการสอนอิสลาม
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เขตภาคกลางและตอนที่ 3 
ปญหาและขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแกไขปญหาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เขตภาคกลาง สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล 
ประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ย คาการทดสอบที และคาการทดสอบเอฟ  
  ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพการดําเนินการเรียนการสอนอิสลามศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เขตภาคกลาง ตามความเห็นของครู
พบวาในภาพรวมและรายดานมีการดําเนินการอยูในระดบัปานกลาง และตามความเห็นของนกัเรยีน 
พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับมากทั้งหมด ยกเวนดาน
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หลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชอยูในระดับปานกลาง และดานสื่อการเรียนการสอนอยูในระดับ
มากที่สุด  2) สภาพการดําเนินการเรียนการสอนอิสลามศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม เขตภาคกลาง ตามความเห็นของครูที่มีอายุ ระดับการศึกษาสูงสุด และ
ประสบการณการสอนแตกตางกัน มีทัศนะไมแตกตางกัน 3) สภาพการดําเนินการเรียนการสอน
อิสลามศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เขตภาคกลาง ตาม
ความเห็นของนักเรียนที่มีเพศ และการศึกษาศาสนาแตกตางกัน มีทัศนะไมแตกตางกัน ยกเวน 
นักเรียนที่มีระดับการศึกษาตางกันมีทัศนะแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่.05 4) ปญหาและ
แนวทางการแกไขปญหาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม เขตภาคกลาง พบวา ปญหาที่พบมากที่สุดคือส่ือการเรียนการสอน
อิสลามศึกษามีนอย ไมมีความหลากหลาย รวมถึงยังขาดความทันสมัย จากปญหาดังกลาวไดรับ
ขอเสนอแนะแนวทางการแกไขคือ จัดใหมีการอบรบครูในเรื่องเกี่ยวกับการจัดทําสื่อการเรียนการ
สอน และควรใหมีองคกรหนวยงานรับผิดชอบในการจัดทําสื่อการเรียนการสอนอิสลามศึกษา
พรอมทั้งแนะนําวิธีการใชส่ืออยางถูกตอง และมีครูบางสวนแกปญหาการขาดแคลนสื่อโดยการ
สรางกิจกรรมใหนักเรียนจัดทําสื่อมาประกอบการเรียนการสอน ซ่ึงครูเองก็สามารถเก็บไวใช
ประกอบการสอนได 
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ABSTRACT 
 

  This research aimed at:1) studying states of learning and teaching Islamic studies 
in lower secondary Islamic private schools in the metropolitan region;  2) comparing states of 
learning and teaching Islamic studies in lower secondary Islamic private schools in the 
metropolitan region according to opinions of teachers with different ages, educational 
background, and teaching experiences; 3) comparing states of learning and teaching Islamic 
studies in lower secondary Islamic private schools in the metropolitan region according to 
opinions of students with different sexes, academic and religious educational background; and    
4) exploring problems in learning and teaching Islamic studies in lower secondary Islamic private 
schools in the metropolitan region and proposing guidelines to address them. 
  The samples of this study consisted of two groups. 10 school administrators 
were purposely selected for interviews and 66 Islamic studies teachers and 355 junior high school 
students were randomly drawn to respond to questionnaires. The research instruments were 
interviewing forms and questionnaires which included three parts: respondent’s background 
information; states of learning and teaching Islamic studies in lower secondary Islamic private 
schools in the metropolitan region; and problems and suggestions on how to improve and solve 
the problems of learning and teaching Islamic studies in lower secondary Islamic private schools 
in the metropolitan region. Statistics used for data analysis covered percentage, averages, the 
arithmetic mean, t-test and F-test.  
  The results of the study were as follows:  

1) States of learning and teaching Islamic studies in lower secondary Islamic 
private schools in the metropolitan region, based on teachers’ opinions, were found moderately 
carried out on the overall and individual aspect; and based on students’ opinions, found high on 
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the overall and individual aspect with the exception of curriculum and curriculum implementation 
which was found to be moderate and teaching material which was found to be highest     

2) There were no statistical differences in opinions of teachers with different 
ages, educational background, and teaching experiences on states of learning and teaching Islamic 
studies in lower secondary Islamic private schools in the metropolitan region.  

3) There were no statistical differences in opinions of students with different 
sexes, and Islamic educational background on states of learning and teaching Islamic studies in 
lower secondary Islamic private schools in the metropolitan region. However, students with 
different academic educational background had statistically different opinions towards the states 
of learning and teaching Islamic studies at the level of .05. 

4) With respect to problems and suggestions about learning and teaching Islamic 
studies in lower secondary Islamic private schools in the metropolitan region, there were main 
problems of insufficiency of state of the art and modern teaching materials. Hence, there were 
suggestion that in-service training program be provided to help teachers produce teaching 
materials and a respective body be established to be responsible for producing teaching materials 
and giving instructions for appropriate use. However some teachers solved these problems by 
organizing activities to have students produce teaching materials which could be used for 
teaching and learning purposes. 
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  حالة التعلم والتعليم ومسئلتهما في الدراسات الاسلامية بالمرحلة الإعدادية : موضوع البحث 
  في المدارس الأهلية الإسلامية بمنطقة العاصمة

  جالوم بول    لئ سان          : الباحث
   الاسلاميةالدراسات      : التخصص 

   م2006   :  العام الدراسي
______________________________________________ 

  

  مستخلص البحث
  

 في التعلم والتعليم     جراءات      لإ دراسة عن حالات ا        )   1ن هذ البحث مقاصده هي        إ 
مقارنةعن     )   2. ة في المدارس الأهلية الإسلامية بمنطقة العاصمة               عدادي    لإ بالمرحلةا    سلامية    لإ الدراسات ا      

عدادية في المدارس الأهلية              لإ بالمرحلةا    سلامية    لإ  في الدراسات ا       التعلم والتعليم     جراءات      لإ حالات ا    
 .الإسلامية بمنطقة العاصمة تعتمد على آراء  الكبار المعلمين ودرجة الدراسات وخبرة التعليم المختلفة                                 

لتعليم     جراءات      لإ الات ا   مقارنةعن ح     )   3 لتعلم وا عدادية في     لإ بالمرحلةا    سلامية    لإ  في الدراسات ا       ا
المدارس الأهلية الإسلامية بمنطقة العاصمة تعتبر على حسب آراء جنس ا لطلاب  ومراحل الدراسة                                   

سلامية    لإ  في الدراسات ا       التعلم والتعليم     دراسةعن المشاكل وحلولها في            )   4  . العامة او الدينية المختلفة          
  . عدادية في المدارس الأهلية الإسلامية بمنطقة العاصمةلإبالمرحلةا

مثلةالتي تستعمل     لأ مجموعة ا   )     1تية  لآ مثلةالمستخدمة في البحث كا        لأ أما مجموعات ا      
ستمارة  لإ مثلةالتي تستعمل با     لأ مجموعة ا   )   2.      شخصا10داريين عددهم        لإ النماذج الشفوية لمقابلة ا          

عدادية     لإ والتلاميذ بمرحلة ا       .      مدرسا  66سلامية عددهم     لإ ة ا إجابة عن السؤال من المدرسين لدراس               
جابة عن السؤال       لإ ستقراء هي النماذج الشفوية والنماذج               لإ دوات المستخدمة       لأ وا   .    تلميذا  355عددهم 

الخطوة   . موصفات العام لمن يجيب عن السؤال         : ولى لأالخطوة ا :وقد تنقسم إلى ثلاثة خطواط كالتالية 
نية      لثا لمت      :   ا ا لنماذج  عن  ا ا    علقة  ءات        لإ حالات  ا لتعليم     جر ا و لتعلم  ا        ا لدراسات  ا في  سلامية  لإ  

ا     حلة لمر لعاصمة                      لإ با ا بمنطقة  لإسلامية  ا لأهلية  ا رس  لمدا ا في  ية  د ا لثة        . عد لثا ا ة  لخطو كل    :   ا لمشا ا
عدادية في     لإ بالمرحلةا    سلامية    لإ  في الدراسات استفزارات وطرق الحلول المشاكل في التعلم والتعليملإوا

حصائيات عند التحليلات تتكون من           لإ عندماكانت ا      . الإسلامية بمنطقة العاصمة      المدارس الأهلية         
 F-test وt-testالمئوية والمعدل العام و
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سلامية  لإ  في الدراسات ا       التعلم والتعليم     جراءات      لإ حالات ا      ان  )   1نتيجة البحث هي         
 على آراء المدرسين بصورة           عدادية في المدارس الأهلية الإسلامية بمنطقة العاصمة التي تعتبر                      لإ بالمرحلة ا    

لو  .   واذا تعتمد على آراء الطلاب و صورة العامة  نجد أا كثيرة                         .   العامة و الخاصة نجد أا معتدلة           
تعتبر  على جميع النواحي فاا كثيرة ايضا إلا من ناحية المناهج واستخدامها فاا مرحلة معتدلة و                                 

 في التعلم والتعليم     جراءات      لإ حالات ا    )   2.    على كثيرة   تختلف من الناحية الوسائل التعليمية إا تقع             
عدادية في المدارس الأهلية الإسلامية بمنطقة العاصمة التي تعتبر على                         لإ بالمرحلةا    سلامية  لإ الدراسات ا      

التعلم   جراءات      لإ حالات ا    )   3  . آراء المدرسين ومراحلهم الدراسية وخبرم المتنوعة نجد إا غير مختلفة                          
عدادية في المدارس الأهلية الإسلامية بمنطقة العاصمة التي                      لإ بالمرحلةا    سلامية  لإ ات ا   في الدراس     والتعليم   

تعتمد على آراء الطلاب وجنسهم ودراجام الدراسية ومعلومام الدينية نجد اا غير مختلفة إلا                                     
المشاكل وطريق       )   4.   الطلاب الذين لهم مراحل الدراسية تختلف عن بعض فتؤدي إلى أفكار مختلفة                           

عدادية في المدارس الأهلية الإسلامية بمنطقة                  لإ بالمرحلةا    سلامية    لإ  في الدراسات ا       لولها التعلم والتعليم      ح 
وحل المشاكل      .   نجد ان اكثر المشاكل هي قليلة الواسائل التدريسية وغيرمتنوعة او متطورة         .  العاصمة

.  يحة لدراسة الاسلامية      هي اقامة التدريب خاصة للمدرسين فيما تتعلق باالوسائل التعليمية الصح                      
ويقوم بعض المعلمين في حل المشاكل بتكليف تلاميذهم  باقامة النشاطات المتعلقة بالواسائل التعليمية                                

  .ثم يسجلوا نتيجةالمعلومات لدراسة التالية
 

 
 


